

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/กระดานเขียน

วันที่: จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3191

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 20.88

Ad Value: 11,484

PRValue (x3): 34,452

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากชอย



❖❖ จากกรณีศาลปกครองสูงสุด พิพากษาห้ามใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ทิวินต์ฟาร์ม ทำให้มจ.กัญญาเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ ทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม บนพื้นที่โคราช งานนี้ "โคชชา ตาร์นิยวุฒิ" ขอยืนยันว่า ที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ GUNKUL ทั้ง 3 โครงการ เป็นโฉนดและ นส.3ก ไม่มีพื้นที่ที่เป็น ส.ป.ก. ตามที่หลายคนสงสัยอย่างแน่นอน..พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการตามแผน...เคลียร์ขนาดนี้ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง ❖❖ หลายๆ บริษัทกำลังเข้าสู่โหมด เตรียมประกาศงบปี 2559 ต้องมาลุ้นกันว่าแต่ละที จะออกมาถูกใจแฟนคลับแค่ไหน ในส่วนของ "บมจ.

เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต โลกดิจิทัล (NCL) กำลังอยู่ในช่วงของการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเกินอรรคอีกครั้งเสีย "กิตติ พัววารสกุล" มั่นใจว่าอนาคตได้เห็น NCL พลิกฟื้นแน่นอนจ้า เพราะธุรกิจขนส่งยังขยายตัวได้อีกมาก และยิ่งตอนนี้เสริมทัพไปยังต่างประเทศมากขึ้นก็ต้องจับตา ❖❖ พูดถึง บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO ที่มี "ยุทธ ชินสวัสดิ์กุล" เป็นหัวเรือใหญ่ บอกได้คำเดียวว่าไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวล นอกจากธุรกิจโรงพิมพ์ที่ไปได้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว ธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ก็อานแรงตามดวงอาทิตย์ที่ผลิตพลังงานได้ไม่ยั้งวันหมดจันได้ก็สามารถทำเงินให้ EPCO ได้ไม่ยั้งวันหมดจันจันนั้น ชุดะที่ปัญหาจี้กับอีกบริษัทนี้ ยิ่งไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัว การเงินแกร่งสุดๆ การันตีไว้ปัญหาจี้...เอาเป็นว่า จะเลือกลงทุนหุ้นน้ำดีเพื่ออนาคตสักตัว เลือก EPCO ได้เลยคร้า!!!! ❖❖ ส่วน บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ "FSMART" ตั้งหน้าตั้งตาขยายตู้เติมเงินบุญเติมไม่หยุด แม้ผลงานปีก่อนจะทะลุเป้า

90,000 ตู้ ไปแล้ว แต่ยอดรวมจำนวนตู้สิ้นปี "สมชัย สูงสว่าง" กรรมการผู้จัดการ ขออุบไว้แจ้งพร้อมผลประกอบการจะดีกว่า ส่วนเป้าหมาย 120,000 ตู้ ทั่วประเทศปีนี้ เอ็มดีมั่นใจตัวแทนเชิงแกร่งช่วยชัยเคลื่อน และพันธมิตรมีมาร์ทแชนแนลทั้ง 7-11, แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส และอื่นๆ ที่เปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง หลังเห็นตัวเลขยอดตั้งตู้เดือนก่อนเพิ่มขึ้นตามคาด พร้อมจับมือทุกเครือข่ายมือถือทุกค่ายทำโปรโมชันและอัปเดตบริการใหม่ๆ หนักตู้เติมเงินเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้มากขึ้น...แถมเร็วๆ นี้ยังเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Be Wallet ภายในงานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile Expo 2017 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 9-12 ก.พ. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย ฟังแค่ที่ว่าเยอะแล้ว...แต่ยังมีอะไรมากกว่านี้อีก... อยกู๊ไปพบกันวันงานได้เลย...!! ☺

ชา โจ้ ปากชอย